

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

**รายชื่อผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขาธิการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุริยา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ชาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรดา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภู่น้อย	เลขาธิการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นายปิยะเนตร ปราบพินาศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๘.	นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ	ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม	
๙.	นางสาวชมภูษุช ศรีคลัง	รก.หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกรชำนาญการ	
๑๑.	นางสาวภิญญาพัชญ์ ทศไกร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	
๑๒.	นายณวิญญ์ สีโกษร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
๑๓.	นางรักษรินทร์ ทานไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

**ผู้เข้าฟังการประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประวิทย์ บุบผาแสง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น**

นางศรีัญญา ราชเจริญ  
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันตรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียน รูป บูชาพระรัตนตรัย -----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ เมื่อครั้งประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ และให้สภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบนะครับ  
๑.๒ การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ราย คือ นายประวิทย์ บุบผาแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

นายนิกร รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	๑.๓ ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งว่า มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ท่าน ได้โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอให้ฝ่ายบริหารและพนักงานส่วนตำบลที่ได้โอนย้ายมาใหม่ แนะนำตัวต่อสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ทศไกร นักพัฒนาชุมชน	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิกร รัตนเมือง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในการนี้ขออนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ทั้ง ๒ ท่าน ได้กล่าวแนะนำตัวต่อสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รู้จัก ครับ
นายภูวิณญ์ สีหาโคตร นักวิชาการศึกษา	เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวภิญญาพัชญ์ ทศไกร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ประธานสภาฯ	เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ผม นายภูวิณญ์ สีหาโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลชายาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม	ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานส่วนตำบลที่ได้โอนย้ายมาใหม่ทั้ง ๒ ท่าน นะครับ ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ครบองค์ประชุม และขอเข้าสู่วาระการ ประชุมสภาฯ ในวาระที่ ๒ ต่อไป รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยเป็นพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภาฯ ต่างๆ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบ ล่วงหน้า ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูอีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติ สภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมฯ จะได้ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไข รายงานการประชุมฯ กระผม -/ในนาม
----------------------------------	--

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่องกะทุ่ถาม</u> -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</u> -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<u>เรื่องเสนอใหม่</u>
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	<u>๕.๑ รายงานและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕</u> ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เกี่ยวกับรายงานและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้รับทราบเชิญฝ่ายบริหารครับ เชิญครับ
นายนิภาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิภาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติรายงานและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไป ครับ
นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.	เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ----- ขอบคุณท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับทราบ ถือว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบ นะครับ
มติที่ประชุม	รับทราบ
นายประเจน บุปผาแสง	<u>๕.๒ การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖</u> ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบข้อกฎหมายในการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญให้สภาฯ ได้รับทราบ ครับ

นางศรีบุญญา ราชเจริญ  
เลขานุการสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรีบุญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงการกำหนดสมัยประชุมฯ ดังต่อไปนี้  
ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ ปรีक्षाในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี และตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ จึงขอให้ ประธานสภาฯ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญ ต่อไป ขอบคุณค่ะ  
นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ  
ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ผมขอหารือกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้  
กำหนดประชุมสามัญในปี ๔ สมัย ดังมีรายละเอียดดังนี้  
๑.สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
๒.สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
๓.สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖  
๔.สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอหรือซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ถือว่าที่ ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับทราบนะครับ  
-รับทราบ-

มติที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๖

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

นางรักษรินทร์ ทานไสง  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

### เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การเสนอรายชื่อหมอนพื้นบ้าน

สืบเนื่องจากสภาฯ ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน โสภภารา เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อหมอนพื้นบ้านเพื่อขอต่ออายุหนังสือ รับรองหมอนพื้นบ้าน ในการนี้สภาฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสภภารา มาชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับ ทราบก่อนที่จะมีการลงมติ ต่อไป เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางรักษรินทร์ ทานไสง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสภภารา วันนี้มีมาขออนุญาตต่อที่ ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติรับรองการต่ออายุหนังสือรับรองหมอนพื้นบ้าน ซึ่ง มี ๒ ท่าน ด้วยกัน คือ นายลอง ปิดกำพี้ และ นายสุพรรณม เทียบปิด

-/เป็นหมอ..

เป็นหมอฟันบ้านด้านหมอเป่า ทั้งนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแพทย์  
ทางเลือก ในการดูแลรักษาคนไข้ ยกตัวอย่างเช่น คนไข้ที่เป็นงูสวัด ซึ่งมี  
ลักษณะอาการคือมีตุ่ม หากคนไข้ประสงค์ที่จะเป่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ต้องไปดูแลในเรื่องสุขลักษณะในการเป่า ด้วย โดย  
หมอฟันที่บ้านจะต้องมีใบรับรอง ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุใบรับรองทุก ๕ ปี  
โดยสภาท้องถิ่นจะต้องให้ความเห็นชอบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  
สาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอฟันบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒ ขอคุณคณะ  
นายประเจน บุพบาแสง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา ที่ได้  
ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดที่ซักถามหรือมีข้อสงสัย ประการใดหรือไม่ ก่อนที่ประธานสภาฯ จะ  
ได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ที่จะรับรอง  
การต่ออายุหนังสือรับรองหมอฟันบ้าน จำนวน ๒ ท่าน ครับ ท่าน  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕ ท่าน  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุพบาแสง ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการรับรองการต่ออายุ  
หนังสือรับรองหมอฟันบ้าน

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ  
ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ

นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง  
เกียรติทุกท่าน ผมนายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอสอบถาม  
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับท่อระบาย และอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน  
บริเวณพื้นที่ของลานอเนกประสงค์ของหมู่ที่ ๖ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ได้สอบถามว่าเป็นของใคร และให้ดำเนินการย้ายออกไป เพราะหมู่บ้านไม่  
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงขอแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้  
รับทราบและดำเนินการให้เรียบร้อย ครับ

นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก  
ท่าน กระผมนายนิทาย รัตนเมือง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง  
คูขาด ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ หรือ  
วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ได้  
สอบถามมา และขอเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองคูขาด ซึ่งท่อหรือวัสดุต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง ซึ่งได้มาดำเนินการวาง  
ท่อระบายน้ำของหมู่ที่ ๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จะ  
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาขนย้ายออกไป ขอขอบคุณครับ และถือโอกาสชี้แจงการ  
ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมาจากสภาฯ ไป  
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อมีสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม  
กันขึ้นมา และผมขอโอกาสชี้แจงเลยนะครับ ซึ่งการดำเนินโครงการต่าง ๆ

อาจจะล่าช้า เพราะกองคลังได้แจ้งปัญหากับผมว่าต้องรอการปิดบัญชีงบประมาณปีที่ผ่านมาเสียก่อนเราถึงจะดำเนินการโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเงินงบประมาณก็ตาม หรืออีกประการหนึ่งตามรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณก็ตาม หรืออีกประการหนึ่งตามรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้เสนอให้สภาฯ ได้รับทราบไปเมื่อวาระการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดค่าเสื่อมต่าง ๆ ทำให้การปิดบัญชีมันล่าช้า ก็เลยจึงอยากจะทำความเข้าใจให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เมื่อปิดบัญชีแล้วเสร็จ เราจึงดำเนินการตามโครงการต่างๆ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น โครงการของหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ โครงการ ก็, หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ โครงการ, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นโครงการฯ ตามที่ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม และ ต่อมาเป็น หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือโครงการฯ ของหมู่ที่ ๓ ส่วนโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๘ ที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอยู่ในพื้นที่ของตำบลอื่น ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการฯ ดังกล่าว ยกตัวอย่างถนนบ้านโนนแดง - ไพรวัลย์ ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.มหาสารคามที่เป็นถนนที่เราใช้แต่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของเราได้ และโครงการฯ ตามข้อบัญญัติฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้คือ หมู่ที่ ๕ นะครับ

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือจะประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอเรียนสอบถามไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๖ ไปยังหมู่ ๑๔ ถนนหินคลุก ที่ได้รับการจ่ายขาดจากเงินสะสมว่าจะได้ดำเนินการหรือไม่ เพราะที่นายก อบต. ได้ชี้แจงไม่มีของหมู่ที่ ๑๖ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรและเกิดการร้องเรียนมามาก และประชาชนฝากถามมาด้วยค่ะ และขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาฯ ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายนิทาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกนิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ตามที่ผมได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้วข้างต้น ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำเนินการ อีกทั้งขณะนี้กองช่างของ อบต. มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ เพราะก่อนหน้านั้นได้มีนายช่างโยธาได้ย้าย

ไป เหลือเพียงนายช่างโยธาเพียงท่านเดียวกับ ผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่ง การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้า และโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๖ นั้น ผมก็ เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวสัญจร ซึ่งก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ และขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำราคากลางแล้ว และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ต่อไป ส่วนเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา ก็ยังอยู่ใน ระหว่างที่หารือกันเพื่อจัดทำโครงการฯ ต่อไป

นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ  
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉัน ขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถาม หรือจะประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมครับ

นางราตรี แน่นอุดร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔  
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางราตรี แน่นอุดร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับโครงการฯ ที่ได้รับการถ่ายโอนเงินสะสม หมู่ที่ ๔ ตามที่นายก อบต. ได้ชี้แจง ไม่พบหมู่ที่ ๔ ค่ะ

นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด  
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน กระผมนายนิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง คูขาด ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ โดยให้ ท่านรองปลัด รักษาการปลัดอบต. ได้ตอบ

นายสุทธีรัตน์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.  
นายสุทธีรัตน์ พรอินทร์ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ และคณะผู้บริหาร กระผมนายสุทธีรัตน์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง คูขาด เกี่ยวกับเรื่องสมาชิกสภาฯ ได้ชี้ถาม ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ ชี้แจงไปแล้ว เป็นโครงการฯ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโครงการของ หมู่บ้านที่เหลือ ก็จะทยอยออก เพราะบุคลากรของกองช่างไม่เพียงพอ ซึ่งก็ ต้องขอความเห็นใจในการดำเนินการอาจจะล่าช้าครับ

นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ  
นายประยูร มุลราช รองนายก อบต.  
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก ท่าน กระผมนายประยูร มุลราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ สอบถามเกี่ยวกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ซึ่ง ท่านนายก อบต.หนองคูขาด ท่านปลัด ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สิ่งสำคัญคือ เส้นทางที่จะทำโครงการ ระหว่างที่ไปสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ พื้นที่ ไกลเคียงที่จะดำเนินการ หรือการวางท่อ เป็นต้น ขอความกรุณาท่านที่ เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ไกลเคียงที่จะดำเนินการ นั้นให้ท่านไป เคลียร์ หรือให้พี่น้องประชาชนให้ความยินยอมมาด้วย ถึงจะไม่มีปัญหา ภายหลังนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑  
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ อยากรบกวนเส้นทาง



	<p>จากสี่แยกหนองข่าไปป่าช้าบ้านโคกภู่ ซึ่งมีการชำรุด และได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมมาสองรอบแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้า รบกวนฝ่ายบริหารได้ติดตามด้วยครับ</p>
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบนะครับ
นายพลวุฒิ โคตรดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือจะประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมครับ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระทบนายพลวุฒิ โคตรดีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนเส้นทางโคกเหล่ากาไปหนองคูขาด เจ้าของนำไปใส่ท่อแล้วทำให้ถนนพัง ซึ่งมันเป็นปัญหา อยากขอให้ฝ่ายบริหารหรือผู้มีอำนาจไปตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระทบนายสุวรรณ์ เทียมจันทร์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ จะขอสอบถามฝ่ายบริหาร เส้นทางบ้านโคกภู่ โคกหัวแจก ซึ่งฝ่ายผู้นำจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ จึงขอแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้ทราบครับ
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบนะครับ
นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือจะประชาสัมพันธ์อะไรอีกไหมครับ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระทบนายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนที่ลำห้วยน้อย ซึ่งผมส่งหนังสือมาแล้วแต่ยังไม่เห็นดำเนินการ ผ่าฝายบริหารติดตามด้วยครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือรถกู้ชีพครับ เห็นหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครไม่ทราบว่าดำเนินการอย่างไร เพราะไม่เห็นดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพ และเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายนิภาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทบนายนิภาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ เรื่องซ่อมแซมถนนของลำห้วยน้อยที่ท่านได้สอบถามมา ซึ่งผู้บริหารได้ลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกไม่นานผู้รับจ้างคงเข้าดำเนินการ และอีกเรื่องคือรถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดจะต้องดำเนินการสรรหาคนเพื่อเข้ารับการอบรมก่อนเมื่อคนพร้อม เราถึงจะดำเนินการครับ
นายประเจน บุปผาแสง ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจงประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา	๑๒.๔๕ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ  
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง  
(นายประเจน บุปผาแสง )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ  
(นางบัวไข คงประเสริฐ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

ราตรี แน่นอุดร  
(นางราตรี แน่นอุดร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลัง  
(นายสุรียา ลอยคลัง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗